

I. THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ**1. Bác Hồ từng mong được dự Quốc khánh năm 1969*****Ngôi nhà 67- nơi Bác để lại tấm gương đạo đức trong sáng***

16h ngày 12/8/1969, Bác gặp đồng chí Lê Đức Thọ tại nhà nghỉ Hồ Tây, nghe báo cáo tình hình Hội nghị Paris. Đêm hôm đó, Bác lên sơn sốt và ho. Rồi những ngày sau đó, Bác ho nhiều hơn, sốt nặng hơn nhưng Bác vẫn lên xuống Nhà sàn, gắng gượng làm việc. Theo đề nghị của bác sĩ, tối 17/8/1969, Bác Hồ không làm việc ở Nhà sàn nữa. Người xuống ở và làm việc tại ngôi nhà nhỏ, phía sau Nhà sàn- ngôi nhà mà Bộ Chính trị quyết định làm cho Bác vào năm 1967 khi Bác sang Trung Quốc chữa bệnh với mục đích đảm bảo an toàn cho Bác trong những năm tháng máy bay Mỹ bắn phá Hà Nội nhưng Bác không nhận sử dụng riêng cho mình.

Người nói: “Khi nào có nhiều đồng chí phụ trách đến làm việc với Bác thì họp ở nhà đó cho chắc chắn. Còn lúc ở một mình, Bác cứ ở Nhà sàn gỗ này thôi. Các chú lo cho Bác cũng phải lo cho dân. Dân chịu được thế nào, Bác chịu được như vậy”.

Kể từ ngày 20/7/1967, ngày Bác đi Trung Quốc về, tuần một lần, Bộ Chính trị đến họp rất đều ở ngôi nhà ấy để đưa ra những quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước. Hiện nay, trong hồ sơ di sản thuộc Khu di tích Phủ chủ tịch, ngôi nhà này được gọi là Nhà 67.

Trong dịp kỷ niệm Đảng ta 39 tuổi, ngày 3/2/1969, tại ngôi nhà này, Bác Hồ đã viết bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” nhằm biểu dương tinh thần hy sinh gương mẫu, đạo đức trong sáng của cán bộ, đảng viên, đồng thời kịch liệt lên án những hành vi, tư tưởng cá nhân hẹp hòi. Người chỉ ra rằng, chủ nghĩa cá nhân chính là nguyên nhân, là bạn đồng hành của căn bệnh tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa, tham danh, trục lợi, làm hại đến quyền lợi của cách mạng, của nhân dân, làm giảm thanh danh, uy tín của Đảng cầm quyền. Đây cũng là bài viết cuối cùng về đạo đức trước khi Bác từ biệt thế giới này.

Bác không quên dặn lại mọi người về cách làm người, nâng cao phẩm giá. Đó là cái gốc quý báu, đảm bảo cho hành trình trong cuộc đời của mỗi con người tới đích vẻ vang. Chính tại ngôi nhà này, Bác đã để lại tấm gương đạo đức trong sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên học và làm theo.

Bác không đồng ý đưa ngày 19/5 là ngày kỷ niệm lớn trong năm 1970

Có một lần, đồng chí phục vụ đọc cho Bác nghe một mẫu tin trên báo Hà Nội mới về việc Hợp tác xã Ngũ Xã có ý định đúc bức tượng bán thân của Bác bằng đồng. Bác nói với đồng chí phục vụ rằng: “Chú sang nói với Trung ương, trong lúc đồng khan hiếm, không được làm như vậy, đem số tiền đúc tượng Bác, xây thêm cho các cháu một phòng học. Biết bao anh hùng, liệt sĩ sao không đúc tượng, lại đúc tượng Bác”.

Mặc dù, Bác đang ốm nặng trong những thời khắc quy luật của cuộc đời nhưng hôm đó, bác rất vui khi nghe đồng chí Lê Văn Lương vào báo cáo với Bác về Nghị quyết của Bộ Chính trị đề kỷ niệm 4 ngày lễ lớn trong năm 1970 và Bác bảo: “Các chú nên bàn cho kỹ. Còn ý kiến của Bác, Bác chỉ đồng ý 3/4 Nghị quyết. Bác không đồng ý đưa ngày 19/5 là ngày kỷ niệm lớn trong năm 1970. Còn Nghị quyết kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng, 100 năm ngày sinh Lê nin, 25 năm thành lập nước thì các chú nên có sớm để tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Hiện nay, các cháu học sinh sắp bước vào năm học mới, giấy mực, tiền bạc dùng để tuyên truyền về ngày sinh của Bác thì các chú nên dành để in sách giáo khoa và mua dụng cụ học tập cho các cháu khỏi lãng phí”.

Ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1969, Bác gửi lẵng hoa cho các chiến sĩ tên lửa sư đoàn 361 khi nghe tin các chiến sĩ bắn rơi một máy bay không người lái của Mỹ vào ngày 30/8/1969.

Ngày 29/8/1969, Bác nói với Thủ tướng Phạm Văn Đồng và những người đứng quanh Bác: “Ngày Lễ quốc khánh, Bác sẽ ra dự mười mười lăm phút”.

Buổi tối ngày 31/8/1969, Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh được tổ chức trọng thể tại Hội trường Ba Đình. Vì mệt, Bác không đến dự được nhưng Bác hỏi về việc tổ chức Lễ kỷ niệm này. Bác cảm thấy khỏe hơn và nhìn Bác tinh táo hơn. Ngày 1/9/1969, Bác rất mệt nhưng cũng có lúc tinh táo, tự tay bung và ăn được chén con long nhãn.

Cũng nhân dịp Quốc khánh năm đó, Bác gửi vòng hoa viếng các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội, gửi tặng lẵng hoa cho đội cảnh sát khu vực 4, khu phố 4 khu phố Ba Đình và cho đội bảo đảm giao thông đường bộ.

Nhớ về những ngày Bác ốm, những giờ phút cấp cứu cho Bác, những lúc Bác tỉnh lại sau mỗi lần cấp cứu, Bác hỏi han mọi việc, rằng: “Nước sông Hồng đã xuống chưa?”, “Hôm nay, đồng bào miền Nam đánh thắng ở đâu”. Chúng tôi nhớ mãi lời Bác- những lời mà Bác như chủ động mọi công việc, trong đó chủ động với cả sự ra đi của mình.

9h sáng ngày 2/9/1969, Bác bị một cơn đau tim rất nặng. Các Giáo sư, Bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc phải thực hiện cấp cứu cho Bác. Theo dõi trên máy điện tim đến 9h15 ngày 2/9/1969, tim Bác ngừng đập. Anh em bảo vệ, các y bác sĩ thay nhau dùng sức day lên ngực Bác, mong sao tim Bác đập trở lại cho đến 9h47 phút, đồng chí Phạm Văn Đồng trào nước mắt: “Thôi, các đồng chí ạ! Bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi!”.

Nỗi đau Bác mất được truyền đi cho nhân loại để “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”. Ngày 2/9/1945, Bác Hồ đã cứu nhân dân khỏi kiếp khổ nạn, mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho mọi người. Và ngày đó 24 năm sau, Bác đã ra đi mãi mãi.

Nhân dân muốn được hiến trái tim cho Bác

Suốt 15 năm Bác sống và làm việc ở Phủ Chủ tịch, người dân rất ít khi tụ tập trước Phủ chủ tịch để không làm bận lòng Bác. Những ngày Bác yếu, tuy phải đảm bảo bí mật rất cao về sức khỏe của Bác nhưng xe cộ hàng ngày ra vào nhiều ở Phủ Chủ tịch, đưa các đồng chí Trung ương vào thăm Bác, đưa các bác sĩ và trang thiết bị vào chữa bệnh cho Bác... nên nhân dân dự đoán rằng, có thể Bác ốm. Vì thế, có nhiều người dân đến cổng ngõ của Phủ Chủ tịch, nói lên một tâm nguyện: “Nếu đúng Bác ốm, chúng tôi xin hiến trái tim của mình để thay tim cho Bác”.

Từ ngày 3-6/9, sau khi nghe tin Bác mất, dòng người không lúc nào vắng trước Phủ Chủ tịch, nước mắt tuôn trào, buồn rầu, lặng lẽ. Thi hài Bác được quản trong quan tài kính đặt tại Hội trường Ba Đình từ 6-9/9 để đồng bào, chiến sĩ, anh em bè bạn trên thế giới đến viếng. Xúc động nhất có lẽ là các cháu thiếu nhi, nhiều cháu cứ khóc và đòi với các chú cảnh vệ: “Các chú trả Bác cho chúng cháu đi!”.

Bác luôn nặng lòng với đồng bào miền Nam.

Sinh thời, Bác từng nói: “Quê mình ở Nam Đàn, Nghệ An nhưng mẹ mình mất ở xứ Huế, cha mình mất ở Cao Lãnh. Quê mình trải dài khắp đất nước”.

Cái chôn mà Bác nặng lòng nhớ thương nhất có lẽ là miền Nam.

Bác nói: “Ở miền Nam, mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng. Cộng lại những nỗi đau khổ ấy thành nỗi đau khổ của tôi. Tôi biết rằng, tôi chưa làm tròn nhiệm vụ cách mạng của mình đối với đồng bào miền Nam nhưng đồng bào vẫn yêu quý tôi cũng như tôi luôn yêu quý đồng bào”.

Bởi vậy, lúc trở bệnh, Bác mong muốn được uống chút nước dừa miền Nam. Như hiểu được nỗi lòng của Bác, đồng chí thư ký Vũ Kỳ nói với mấy anh em bảo vệ chúng tôi, ra 2 cây dừa trước nhà sàn. Đó là hai cây dừa giống miền Nam, hàng ngày Bác vẫn chăm bón. Chúng tôi lấy ở mỗi cây một trái và hòa vào cốc đưa lên cho Bác dùng. Bác đã nhấp một chút để coi như được mang theo mình vào cõi trường sinh “nỗi nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà”.

Theo VOV

2. Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW)

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 110 năm Ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, 80 năm Ngày Bác về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trong niềm vui mừng, tin tưởng, tự hào của nhân dân cả nước về thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, hôm nay chúng ta long trọng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, các vị đại biểu tham dự Hội nghị lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất.

Chúng ta đều đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là Vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã đi xa, nhưng di sản Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta là vô cùng đồ sộ và quý giá: Đó là thời đại Hồ Chí Minh; sự nghiệp Hồ Chí Minh; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một tấm gương sáng ngời để chúng ta học tập và noi theo. Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng; kết tinh giá trị đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Trọn vẹn cuộc đời, Người đã hiến dâng cho Tổ quốc, đồng bào, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Một cuộc đời đầy gian khổ hy sinh, nhưng vô cùng oanh liệt, cao thượng; vô cùng phong phú, trong sáng và đẹp đẽ. Một vĩ nhân đã đi vào lịch sử và trở thành huyền thoại ngay từ khi Người còn sống. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã trở thành biểu tượng cách mạng, khơi dậy khát vọng và niềm tin cho nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ thế giới trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Vậy chúng ta hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Đạo đức Hồ Chí Minh là gì? và Phong cách Hồ Chí Minh là gì?

Nói một cách vắn tắt: - *Tư tưởng Hồ Chí Minh*: Là một hệ thống các quan điểm, nhận thức, tư tưởng chỉ đạo rất cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay. Đó là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Người nhiều lần khẳng định: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”¹, “sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”; “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, nước ta có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. “Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Vì vậy, độc lập phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tức là phải tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, điều quan trọng là phải phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, tập hợp được mọi lực lượng, dân tộc, tôn giáo, mọi người dân Việt Nam yêu nước: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công!”. “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn của một đảng cách mạng chân chính. Đảng có mạnh thì dân tộc mới mạnh, vì Đảng là đội tiên phong, là người lãnh đạo của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc.

- *Đạo đức Hồ Chí Minh*: Là đạo đức cách mạng, là những phẩm chất cao quý của một người cách mạng. Đó là: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cần: Là cần cù, chăm chỉ, tận tụy, hết lòng hết sức vì công việc chung, vì nước, vì dân. Kiệm: Là tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí, nhất là đối với của công. Liêm: Là thanh liêm, giữ liêm sỉ, danh dự, trong sạch, trong sáng. Chính: Là chính trực, ngay thẳng, khẳng khái, không quy lụy, cúi lòn, giữ sĩ khí của một người quân tử, chính khách. Chí công vô tư: Là làm việc vì sự nghiệp chung, đặt lợi ích công lên trên hết, trước hết; không tư lợi, vụ lợi, không vì lợi ích riêng. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Vì “chủ nghĩa cá nhân là giặc nội xâm”,

“là kẻ thù hung ác”; “nó rất gian xảo, xảo quyệt, nó kéo người ta xuống dốc không phanh”... Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng. Người thường nói: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

- *Phong cách Hồ Chí Minh*: Là lối sống, tác phong khiêm tốn, giản dị, cầu thị, gần dân, trọng dân, tin dân, học dân, làm việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân; là đầy tớ của dân chứ không phải “làm quan nhân dân”, không được lên mặt “làm quan cách mạng”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, ra sức tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ nhận thức, trở thành những con người có văn hóa, có liêm sỉ, “trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Người thường nói: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Cần hiểu rõ, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Do vậy, phải đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng được nhiều tấm gương người tốt, việc tốt. Người căn dặn: ““Người tốt việc tốt” như hoa nở mùa Xuân, nêu gương sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng”. “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta chỉ đạo từ rất sớm, bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết, qua nhiều thời kỳ. Gần đây nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội, được Đại hội XIII của Đảng đánh giá cao, nổi bật là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhất là các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”. Công tác tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo, có sức tác động, lan tỏa mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, có tính giáo dục, răn đe cao, phòng ngừa các sai phạm.

Những kết quả tích cực trên đây đã góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra những đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhiều vấn đề khó, phức tạp trong công tác xây dựng Đảng, nhất là gắn với việc chỉnh đốn Đảng, đã được đề cập trong nhiều nhiệm kỳ và đến nhiệm kỳ Đại hội XII đã được giải quyết có kết quả rõ rệt. Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội, cổ vũ toàn thể nhân dân ta kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương các tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình trong việc học tập và làm theo Bác. Mỗi tập thể, cá nhân điển hình

tiên tiến đó là “những bông hoa đẹp”, đang từng ngày vun góp, tạo ra “rừng hoa đẹp” cho đất nước. Đảng và Nhà nước trân trọng ghi nhận và mong các đồng chí tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nêu gương sáng, dẫn dắt, nhân rộng để mọi người noi theo, cùng tiến bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vẫn còn không ít hạn chế, cần được khắc phục. Đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế, chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao. Việc xác định khâu đột phá có nơi còn lúng túng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động. Việc phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác chưa kịp thời, chưa đầy đủ; việc tuyên truyền, quảng bá, cổ vũ những gương người tốt, việc tốt nhiều lúc còn thiếu sức thuyết phục. Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ; việc tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn làm qua loa, chiếu lệ, hình thức; tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi cho khách quan hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt; phạm vi, đối tượng còn hẹp; hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm chưa cao...

Thừa các đồng chí,

Sau 35 năm đổi mới, từ một nước nghèo, cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, Việt Nam đã vươn lên đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Tuy vậy, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; thuận lợi, thời cơ đan xen với khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, phức tạp, cấp bách hơn đối với công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước. Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã cảnh báo vẫn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn. Các thế lực thù địch tìm mọi cách tăng cường chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân, hòng lật đổ Đảng ta, chế độ ta. Tình hình này tác động mạnh, nhiều chiều đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. “Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 mới đây của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Học tập Bác: Là học tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn, để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm. Ai cũng tìm thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trở thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên, hoàn thiện chính bản thân mình: Bản lĩnh, kiên định, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý

chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, làm cho đất nước ngày càng phát triển, dân tộc ngày càng cường thịnh, trường tồn.

Với đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được tôi luyện và trưởng thành, Đảng ta sẽ ngày càng tăng cường được sức mạnh, sức chiến đấu và sự trong sáng, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Làm theo Bác: Là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn, trên nền tảng, kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin trong mọi hành động.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

Nêu gương: Là thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương. Phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ này, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, mà trước hết là các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh thần Bác đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, kiên quyết, kiên trì, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu văn hóa tinh thần trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa đảng, để Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”.

Trong quá trình thực hiện ba nhiệm vụ nêu trên, cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, chiến lược; “chống” là quan trọng, cấp bách. Đề cao tinh thần “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân không trong sáng nào. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Thừa các đồng chí,

Nhân dân ta thường có câu: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Trải qua các giai đoạn lịch sử cách mạng của dân tộc, nhân dân ta luôn tin tưởng rằng: “Đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. “Đảng ta đã đào tạo một thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như trai, rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác. Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng”.

Tôi mong rằng, sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN THIẾT SINH HOẠT TẠI CHI BỘ

1. Bến Tre tự hào 8 chữ vàng “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”

Đặng Văn Tuấn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trong thực hiện chủ trương tổng công kích - tổng khởi nghĩa diễn ra vào Xuân Mậu Thân 1968, theo chỉ đạo của Trung ương Cục và Bộ Tư lệnh Miền, Bến Tre là một trong 2 trọng điểm (trọng điểm 1 là Mỹ Tho) của chiến trường Quân khu 8. Thực hiện khẩn trương, nghiêm túc mệnh lệnh của trên, bắt đầu từ rạng sáng ngày 31/01/1968 (mùng 2 Tết Mậu Thân), tính đến cuối tháng 8/1968, nhờ tin tưởng tuyệt đối và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, biết phát huy và vận dụng sáng tạo phương châm hai chân, ba mũi, Đảng bộ, quân và dân Bến Tre đã tự lực, tự cường, chiến đấu anh dũng, liên tục tiến công địch. Tuy không đánh dứt điểm được thị xã Bến Tre nhưng đã tiêu diệt, tiêu hao nhiều sinh lực địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của chúng, giáng đòn đau vào cơ quan đầu não của địch tại thị xã, thị trấn, giải phóng vành đai và hình thành được thế bao vây thị xã, thị trấn làm tan rã phần lớn bộ máy kìm kẹp của địch từ tỉnh đến cơ sở, mở rộng vùng giải phóng, làm chủ nhiều đường giao thông thủy bộ, đẩy kẻ thù vào thế bị động, đối phó, góp phần làm thất bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ. Cuộc tổng công kích - tổng khởi nghĩa diễn ra vào Xuân Mậu Thân 1968 đã làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc đế quốc Mỹ phải xuống thang chiến tranh.

Với những thành tích xuất sắc đạt được, Đảng bộ, quân và dân Bến Tre vinh dự được Hội nghị du kích toàn miền lần thứ 4 (10/1968) tuyên dương là một trong ba địa phương cùng với Long An và Quảng Nam là ngọn cờ đầu của phong trào du kích chiến tranh và được Bộ chỉ huy Miền ký Quyết định số 409/QL, ngày 02/9/1968 tặng thưởng cờ danh dự thêu 8 chữ vàng: “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”. Bên cạnh đó, Bến Tre còn có 7 đơn vị được tặng cờ thi đua với 8 chữ vàng khác như Tiểu đoàn 516: “Tấn công liên tục, thắng Mỹ, diệt ngụy”; Tiểu đoàn 560: “Trường thành nhanh chóng, chiến thắng vẻ vang”; Đại đội 1, Tiểu đoàn 516: “Liên tục tấn công, luôn sâu diệt gọn”; Đội săn tầu Bến Tre: “Anh dũng kiên cường, diệt nhiều tầu Mỹ”; Đội giải phẫu I Quân y tỉnh: “Dũng cảm quên mình, phục vụ thương binh”; Đại đội đặc công thủy: “Cờ sóng Hàm Luông, nhận chìm hạm Mỹ”; Bộ đội địa phương huyện Chợ Lách: “Tấn công ba mũi, giết giặc mở vùng”. Ngoài ra, có 13 đồng chí vinh dự được Quân khu công nhận là “chiến sĩ thi đua Quân khu”, 4 đồng chí được chọn dự Đại hội thi đua Miền, 5 đồng chí được tặng huy hiệu đặc biệt của Hồ Chủ tịch; 3.588 dũng sĩ diệt Mỹ, 239 chiến sĩ thi đua và hàng vạn gia đình vẻ vang, 320 đơn vị, cá nhân được thưởng huân chương các loại. Đây là những danh hiệu, phần thưởng cao quý nhất của trên trao tặng cho Đảng bộ, quân, dân tỉnh nhà trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tính đến thời điểm lúc bấy giờ. Đồng thời, Đảng bộ, quân và dân Bến Tre còn rất vinh dự với hai lần được Bác khen trong bức điện và thư khen đồng bào miền Nam về thành tích trong Mậu Thân 1968. Lần đầu tiên là bức Điện khen đề ngày 05/02/1968 (tài liệu ghi là ngày 04/02/1968) và lần thứ hai là thư khen đề ngày 08/9/1968, được Báo *Nhân dân* đăng ngày 09/9/1968. Phấn khởi, tự hào với Điện khen của Bác, ngày 01/3/1968, Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh đã gửi bức thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh để báo cáo những chiến thắng tại thị xã và các mặt trận sau gần một tháng tiến công và nổi dậy, hứa hẹn với Bác sẽ vượt mọi khó khăn, ác liệt, quyết giành thắng lợi to lớn hơn nữa và lấy bức điện của Bác làm tài liệu cổ động trên toàn tỉnh.

Sau khi được tin Bộ Chỉ huy Miền ký quyết định tặng thưởng cờ danh dự mang dòng chữ “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”, ngay trong tháng 9/1968, để phát động toàn Đảng, quân và dân tỉnh nhà phát huy tinh thần liên tục tiến công, quyết chiến, quyết thắng, giành nhiều thành tích hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu cao quý vừa được phong tặng, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy đã có bài bình luận “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy” để phục vụ tuyên truyền rộng rãi và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 30/CT-TU về việc “phát huy truyền thống của Bến Tre được tặng cờ danh dự”, mở đợt “phát động sâu rộng trong nội bộ Đảng, toàn quân và toàn dân để phát huy truyền thống một cách đúng mức về Bến Tre được tặng thưởng Cờ danh dự có thêu 8 chữ vàng”, để biến thành sức mạnh vật chất trong tấn công địch và xây dựng ta về mọi mặt, thời gian kéo dài đến ngày 20/10/1968. Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, các lực lượng vũ trang và các đơn vị lấy Chỉ thị này làm đòn xeo đẩy mạnh hoạt động vũ trang và các chỉ tiêu đăng ký thi đua cụ thể của từng cá nhân, thực hiện thật tốt 2 mặt: phát động nội bộ và quần chúng tốt, thực hiện chỉ tiêu tốt. Khẩu hiệu cổ động được đưa ra là: “Thừa thắng xông lên đánh bại giặc Mỹ xâm lược và bẻ lũ tay sai để xứng đáng với 8 chữ vàng danh dự và lời khen của Bác”; “Phát huy truyền thống anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy, toàn quân, toàn dân ta anh dũng tiến lên”; “Bến Tre nhận Tám chữ vàng / Quyết giành

thắng lợi hoàn toàn về ta”, v.v..

Tại Hội nghị tiếp nhận cờ vào cuối năm 1968 tại xóm Gò Nổi, Ấp 3, giồng Đồng, xã Tân Hào, nay thuộc xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm (đây cũng là nơi Ban Chỉ huy thống nhất triệu tập hội nghị cán bộ chỉ huy các cấp để phổ biến tình hình và phát lệnh tiến công Xuân Mậu Thân vào ngày 28/01/1968), Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh Bến Tre khẳng định: “Danh hiệu vẻ vang và lá cờ danh dự của Mặt trận và Bộ Chỉ huy trao tặng, đối với Bến Tre là một phần thưởng vô cùng cao quý có một giá trị lịch sử rất quan trọng, là một nguồn động viên cổ vũ cực kỳ mãnh liệt quân dân ta phát huy cao nhất truyền thống quật cường và lòng tự hào phấn khởi, kiên quyết thừa thắng tiếp tục xông lên, dũng mãnh xung phong truy kích địch, đánh đổ ngụy quyền phản động, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân”. Đồng thời, tại hội nghị này, Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam tỉnh đã có đánh giá kết quả thi đua theo Chỉ thị 30/CT-TU và đã có các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thi đua lập thành tích xuất sắc theo tinh thần Chỉ thị.

Hưởng ứng phát động thi đua của Tỉnh ủy, những tháng cuối năm 1968, phong trào du kích chiến tranh được giữ vững và lập được nhiều chiến công mới. Tính đến cuối năm 1968, sau một năm chiến đấu, quân dân Bến Tre đã tiêu diệt, tiêu hao loại khỏi vòng chiến đấu 28.562 tên địch, bắn chìm và cháy 126 tàu, hạm, bắn rơi và hỏng 97 máy bay; phá hủy 86 xe quân sự, 1 kho súng hơn 1.000 khẩu; diệt, bức hàng, bức rút 195 đồn tua; thu 1.481 súng các loại; giải phóng thêm 13 xã với 72.800 dân. Tỉnh Bến Tre đã bỏ sung cho trên 3 tiểu đoàn bộ binh, 10.130 tân binh và thanh niên xung phong, trên 58 triệu đồng tiền Sài Gòn.

Vinh dự, tự hào là nơi tổ chức hội nghị đón nhận danh hiệu cao quý, nhân dân xóm Gò Nổi (Ấp 3 - giồng Đồng) đã đổi tên nơi đây là xóm “Tám Chữ Vàng”, và đặt tên 1 cây cầu trong khu vực này là cầu Tám Chữ Vàng (hiện nay cầu đã được bê tông hóa kiên cố) để giáo dục lòng tự hào cho mọi tầng lớp nhân dân từ thế hệ này sang thế hệ khác luôn ghi nhớ truyền thống cách mạng tốt đẹp của quê hương trên mảnh đất này.

Tự hào về thành tích và các tặng thưởng đạt được trong năm 1968, trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, tỉnh Bến Tre đã có nhiều hoạt động kỷ niệm để tuyên truyền, giáo dục, qua đó vận dụng, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, tinh thần “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy” vào thực tiễn công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Năm 2008, kỷ niệm 40 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tỉnh tổ chức mít tinh kỷ niệm và Hội thảo khoa học để đánh giá tầm vóc, ý nghĩa, giá trị lịch sử cũng như những mất mát, hạn chế của sự kiện Mậu Thân 1968 ở Bến Tre, rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá cho Đảng bộ tỉnh nhà trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng trong giai đoạn tiếp theo. Năm 2018, nhân kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tỉnh Bến Tre tổ chức khánh thành di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Sự kiện Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 tại Bến Tre (được công nhận theo Quyết định số Số 1893/QĐ-UBND, ngày 21/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh), tổ chức Lễ kỷ niệm cùng chương trình nghệ thuật giao thừa mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

Đặc biệt, năm 2023, nhân kỷ niệm 55 năm ngày Bến Tre được tặng cờ danh dự thêu 8 chữ vàng “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy” (02/9/1968 - 02/9/2023), Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh vào ngày 30/8/2023 với chủ đề “Phát huy tinh thần “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy” đẩy mạnh thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu đẹp”, tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh (vào ngày 31/8/2023), phát động và tổng kết các phong trào thi đua gắn với kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra *Lời kêu gọi thi đua ái quốc*. Riêng ngành quân sự hoàn thành quy tập trên 120 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Mậu Thân tại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm về nghĩa trang liệt sĩ huyện, v.v..

Có thể nói, sau cuộc Đồng khởi 17/01/1960, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là biểu hiện sáng ngời về lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần chiến đấu anh dũng, quật cường, liên tục tấn công địch, lập ra nhiều chiến công to lớn của Đảng bộ, quân và dân Bến Tre. Đây được xem là cuộc tổng diễn tập, tiền đề trực tiếp dẫn đến Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ở Bến Tre. Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà vinh dự, tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của quê hương. Trong suốt 55 năm qua, tỉnh Bến Tre luôn vận dụng, phát huy truyền thống ấy vào thực hiện nhiệm vụ mới, nhất là trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quê hương Bến Tre đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước vào năm 2030, vì một Bến

Tre - Quê hương Đồng Khởi anh hùng văn minh, giàu đẹp và đáng sống.

2. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ đầu năm 2023 đến nay, những giải pháp trọng tâm thời gian tới

Năm 2023 được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là năm có ý nghĩa quan trọng, then chốt, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), trong đó công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) được xác định là "*một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng*" trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Công tác PCTN, TC đã được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bài bản ở cả khu vực công và khu vực tư, từ cấp tỉnh đến cơ sở, đạt được những kết quả quan trọng.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, TC: Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác đấu tranh PCTN, TC. Tạo chuyên biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và sự tham gia của Nhân dân trong công tác đấu tranh PCTN, TC; qua đó, tạo cơ chế kiểm soát từ bên trong và bên ngoài, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm "*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các cuộc thi để cán bộ, đảng viên, người dân có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và tham gia như Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tác phẩm và Cuộc thi đọc sách tuyên truyền tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Ban Chỉ đạo 35 của Tỉnh ủy tổ chức,...qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công cuộc PCTN, TC.

Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực: Các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch PCTN, TC năm 2023. Thực hiện khá tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện đúng việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị đúng quy định. Tiếp tục duy trì việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng quy định. Thực hiện nghiêm quy định về tặng quà và nhận quà tặng, không xảy ra trường hợp sử dụng tài chính công, tài sản công, tặng quà sai quy định; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, sử dụng ổn định hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Ioffice), thực hiện thanh toán các khoản thu, chi từ ngân sách qua tài khoản, không dùng tiền mặt. Quan tâm thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (6 tháng đầu năm 2023 chuyển đổi vị trí công tác ở 10 đơn vị, 25 cán bộ, công chức). Thực hiện tốt công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ, đã tiến hành thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với 08 đơn vị được lựa chọn (qua bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh là 52 cá nhân), chưa phát hiện trường hợp vi phạm về không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm;...

Việc chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm: Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo (BCĐ) chủ động nghiên cứu tham mưu BCĐ xây dựng và ban hành các quy trình, quy định trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; trên cơ sở đó, chỉ đạo tập trung rà soát tất cả các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để xem xét đưa vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo. Kết quả, Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực của BCĐ đã chủ động phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu BCĐ đưa 11 vụ án, vụ việc (04 vụ án, 07 vụ việc) tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện BCĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo; trong đó đã chỉ đạo giải quyết, đưa 02 vụ án ra khỏi diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc còn lại. Thường trực BCĐ, BCĐ thực hiện tốt cơ chế làm việc tập thể, định kỳ họp cho ý kiến chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm có khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ giám định, định giá

tài sản phục vụ xử lý các vụ án, vụ việc;... Các đồng chí thành viên BCD phát huy tinh thần trách nhiệm; chỉ đạo, phối hợp trong chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực và quan tâm theo dõi, đôn đốc đối với công tác PCTN, TC tại địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công quản lý, phụ trách, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, chỉ đạo thực hiện nghiêm các kiến nghị qua công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN, TC năm 2022 của BCD Trung ương; kết luận chỉ đạo của BCD Trung ương qua tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của BCD, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu BCD đã ban hành Quy định về quy trình kiểm tra, giám sát; phối hợp tổ chức kiểm tra chuyên đề công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 để tập trung chỉ đạo thực hiện (đến nay, BCD đã thành lập 03 Đoàn Kiểm tra và tiến hành kiểm tra các đơn vị, địa phương theo Kế hoạch).

Tình hình, kết quả hoạt động Cơ quan Thường trực của BCD: Từ khi BCD được thành lập, Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực BCD. Tập trung nghiên cứu, tham mưu BCD ban hành nhiều văn bản quan trọng để giúp BCD sớm đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả và phát huy được chức năng, nhiệm vụ trong chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Từ đầu năm 2023, Cơ quan Thường trực đã tham mưu BCD ban hành Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nội dung các phiên họp, cuộc họp định kỳ, đột xuất (2 phiên họp BCD và 07 cuộc họp Thường trực BCD (trong đó có 06 cuộc họp định kỳ, 01 cuộc họp đột xuất); tham mưu ban hành kết luận chỉ đạo sau phiên họp, cuộc họp và theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Giúp BCD thiết lập đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận các thông tin phản ánh, tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực có giá trị phục vụ cho công tác PCTN, TC (tiếp nhận và xử lý 10/10 thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của BCD; tiếp nhận và xử lý 44/44 đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực).

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần lưu ý, đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC ở một số đơn vị, địa phương có lúc chưa thực sự đi vào chiều sâu. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa có mặt chưa đồng bộ; việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng, tiêu cực từ nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực chưa nhiều. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong PCTN, TC có lúc hiệu quả chưa cao; tiến độ xử lý một số vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực còn chậm, kéo dài;... BCD đi vào hoạt động vừa tròn 01 năm với phần lớn chức năng, nhiệm vụ vừa làm, vừa nghiên cứu hoàn thiện nên còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc xây dựng các quy định, quy trình hoạt động của BCD;...

Để công tác PCTN, TC tiếp tục được đẩy mạnh, với quyết tâm chính trị cao hơn, quán triệt quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng bộ một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về PCTN, TC theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới; Thông báo Kết luận số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, TC; các kết luận phiên họp, cuộc họp của BCD, Thường trực BCD Trung ương; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tốt hạn chế trong công tác PCTN, TC thời gian qua;...

Hai là, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của BCD PCTN, TC tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực của BCD tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác bảo đảm đúng quy định. Từng thành viên BCD nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác, thực hiện nhiệm vụ phải “đúng vai, thuộc bài”, chỉ đạo rõ việc, rõ trách nhiệm của từng thành viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Ba là, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt quan

tâm đầy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chỉ đạo tiếp tục phổ biến, quán triệt tác phẩm: *Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh* của đồng chí Tổng Bí thư để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân. Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; khắc phục tình trạng sợ sai, không dám làm, làm việc cầm chừng, phòng thủ trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh PCTN, TC.

Bốn là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên đề vào những lĩnh vực nhạy cảm, khép kín, chuyên môn sâu; nơi có nhiều tố cáo, khiếu nại, phản ánh, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phải có giải pháp cụ thể để đẩy mạnh PCTN, TC trong các doanh nghiệp có vốn Nhà nước; tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh; cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện PCTN, TC trong doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài Nhà nước. Tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý nạn *tham nhũng vặt*;... thực hiện nghiêm các biện pháp thu hồi triệt để tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Tham mưu BCĐ xây dựng và tổ chức kiểm tra, giám sát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội, việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước theo Kế hoạch hàng năm.

Năm là, chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng trong công tác PCTN, TC. Thực hiện nghiêm túc cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan chức năng phải tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Đảm bảo việc phát hiện, xử lý được thông tin, cung cấp kịp thời, hai chiều, đúng quy định, thẩm quyền, bảo mật và tạo sự thống nhất cao.

Sáu là, tiếp tục quan tâm, chú trọng đến công tác tổ chức, cán bộ đối với các cơ quan có chức năng PCTN, TC. Nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí phù hợp với hoạt động đặc thù và tăng cường kiểm soát quyền lực, PCTN, TC trong chính các cơ quan này. Củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN, TC có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Nội chính Tỉnh ủy

III. MỘT SỐ NỘI DUNG THAM KHẢO

1. Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bến Tre thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025

Diễm Phúc - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thực hiện lời Bác Hồ dạy thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, UBND tỉnh Bến Tre đã tập trung chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ để cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội với những công việc trọng tâm, đột phá trên từng lĩnh vực. UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 3334/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2019 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, tự tu dưỡng và tự rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của từng cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngay sau khi phong trào thi đua được phát động, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực hưởng ứng, tham gia, tổ chức phát động thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi, tích cực, chủ động và thiết thực. Tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản để tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh văn hóa giao tiếp nơi công sở; về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nâng

cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc đã góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch phát động thi đua phù hợp với thực tiễn của từng ngành, từng địa phương, đơn vị và triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và các đoàn viên, hội viên để tổ chức thực hiện. Đồng thời ban hành nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của cơ quan, đơn vị để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng và rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, cán bộ, công chức, viên chức đã tập trung thực hiện tốt quy chế cơ quan, quy tắc ứng xử. Giữ gìn vệ sinh cơ quan, đơn vị sạch đẹp; cải thiện điều kiện môi trường làm việc, văn minh trong ứng xử, khoa học trong công việc, bố trí phòng làm việc luôn gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý thể hiện tính văn minh nơi công sở. Cán bộ, công chức, viên chức mặc trang phục phù hợp, thường xuyên rèn luyện phong cách giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, với nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức; kỷ luật, kỷ cương hành chính ngày càng được siết chặt. Cấp trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nêu cao tính gương mẫu, thường xuyên chỉ đạo, triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị do mình phụ trách. Đa số cán bộ, công chức, viên chức luôn nỗ lực và nhiệt tình trong công việc, thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên giao; không đùn đẩy, né tránh nhiệm vụ được phân công.

Trong giao tiếp, ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức có thái độ ứng xử phù hợp; trong tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến công dân, tổ chức đều tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn, giải thích cho công dân, tổ chức. Đối với đồng nghiệp thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự phân công công việc của lãnh đạo. Lãnh đạo tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới, giữ hình ảnh gương mẫu của người lãnh đạo, đảng viên. Cán bộ, công chức, viên chức có lối sống trung thực, giản dị, gương mẫu; có ý thức tự học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chấp hành nghiêm quy định về trang phục công sở, tạo sự thân thiện, chỉnh chu, năng động trong giao tiếp; không sa đà rượu chè, tệ nạn xã hội; tình trạng hút thuốc lá tại nơi công sở được hạn chế. Sử dụng tương đối tốt thời gian làm việc để giải quyết công việc và nghiên cứu văn bản, tài liệu chuyên môn.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện với nhiều nội dung, tiêu chí gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cấp, các ngành, các địa phương. Hầu hết các cấp ủy Đảng đều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động bằng những việc làm thiết thực; đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình sinh hoạt định kỳ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, khá đồng bộ, sâu rộng, toàn diện trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và quần chúng nhân dân.

Qua 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ ý thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đa số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng trong thực hiện văn hóa công sở; thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với Nhân dân được cải thiện đáng kể với các quy định về “4 xin” và “4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn và xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và luôn giúp đỡ khi tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp), thể hiện đúng bản chất của nền hành chính phục vụ. Văn hóa công sở không chỉ được thực hiện nghiêm ở nơi làm việc mà còn ở nơi cư trú của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Bảo đảm tính liên tục, hiệu quả hoạt động của các cơ quan; tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì Nhân dân phục vụ.

Tuy nhiên, việc chỉ đạo, tổ chức cũng như xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua ở một số đơn vị, địa phương vẫn còn mang nặng tính hình thức, nội dung, tiêu chí thi đua chưa cụ thể, rõ ràng. Chưa xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện. Do vậy, chưa phát huy được tinh thần thi đua sôi nổi, chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, rộng

khấp và liên tục, chưa gắn kết chặt chẽ nội dung, tiêu chí thi đua với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Một số đơn vị chưa kịp thời tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện và rút ra bài học kinh nghiệm.

Khả năng vận dụng kiến thức được đào tạo, bồi dưỡng của một số công chức, viên chức còn hạn chế, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc chưa phát huy hết hiệu quả; chưa đầu tư nghiên cứu có chiều sâu các văn bản quy phạm pháp luật để ứng dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tuyên truyền, truyền thông đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về văn hóa công sở ở một số cơ quan, đơn vị chưa đạt hiệu quả cao nhất. Công tác khen thưởng, kỷ luật liên quan đến thực hiện văn hóa công sở chưa rõ ràng, chưa có tác dụng thúc đẩy việc nghiêm túc thực hiện các quy định về văn hóa công sở.

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa có tinh thần trách nhiệm cao, chưa tự giác học tập rèn luyện, tu dưỡng, chưa đề cao ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh về mọi mặt. Trong cùng một thời điểm, có một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh có tính chất cấp thiết, quan trọng cần phải tập trung giải quyết; dẫn đến một số nhiệm vụ thường xuyên được giải quyết, xử lý đôi lúc chậm trễ, chất lượng công việc đôi lúc chưa đạt yêu cầu.

Qua hơn 3 năm thực hiện phong trào thi đua, tỉnh đã rút ra một số kinh nghiệm để phong trào thi đua đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, đó là cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận, chú trọng giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, thái độ giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ, văn hóa công sở nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có uy tín, chuyên môn giỏi, thông thạo nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, luôn gần dân, biết lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Có chế độ, chính sách để khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Nội dung thi đua phải thật sát với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng ngành, từng cấp, đồng thời phải gắn kết được nội dung, tiêu chí thi đua với nhiệm vụ cụ thể của từng người, từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phong trào thi đua phải được thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra gắn liền với khen thưởng kịp thời những nhân tố mới. Công tác khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và kịp thời, đồng thời phải chú trọng khen thưởng những cá nhân trực tiếp thực hiện thì mới có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương người tốt, việc tốt và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, tránh tình trạng lối mòn là khen thưởng cho người lãnh đạo, quản lý nhiều, người trực tiếp tham gia phong trào ít.

2. Một số diễn biến tình hình thế giới thời gian gần đây

- **Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán về tình hình Ukraine do Saudi Arabia tổ chức.** Cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine diễn ra tại Saudi Arabia có sự tham gia của khoảng 40 quốc gia. Ukraine và những nước ủng hộ phương Tây cho rằng cuộc đàm phán là một nỗ lực để tập hợp sự ủng hộ toàn cầu đằng sau các điều kiện chấm dứt xung đột có lợi cho Ukraine. Việc Trung Quốc tham gia đàm phán được giới chuyên gia đánh giá là một tín hiệu cho thấy những thay đổi trong cách tiếp cận khi nước này từng từ chối tham gia các cuộc đàm phán trước đó ở Đan Mạch. Trung Quốc đang hướng nhiều hơn đến các nỗ lực hòa giải và các sáng kiến hòa bình do Trung Quốc đưa ra khó có thể được phương Tây chấp nhận vào thời điểm này. Trung Quốc muốn đảm bảo hòa đàm về Ukraine ở Saudi Arabia không trở thành sự kiện do phương Tây dẫn đầu để “chống Nga và cô lập Moskva”, đồng thời có thể đóng vai trò là “cầu nối để truyền đạt quan điểm của cả hai bên”. Trước động thái này của Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller phát biểu: “tin rằng việc Trung Quốc tham dự là hữu ích”.

- **Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định Malaysia luôn nhất quán trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này ở Biển Đông.** Phát biểu tại Hội nghị bàn tròn châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 36, Thủ tướng Anwar cho biết, Malaysia luôn ủng hộ việc giải quyết mọi tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình và xây dựng, phù hợp với các chuẩn mực và nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Ông nhấn mạnh, việc đẩy mạnh quân sự hóa và sử dụng “chiến thuật vùng xám” ở Biển Đông không mang lại hòa bình và không mang tính xây dựng. Đồng thời khẳng định sẽ thúc

đầy trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc và chuẩn mực.

- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thăm Singapore, Malaysia và Campuchia từ ngày 10 - 13/8/2023. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Vương Nghị sau khi ông được bổ nhiệm lại vào vị trí ngoại trưởng vào cuối tháng 7/2023.

Trong chuyến thăm Singapore, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan. Hai bên đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ Trung Quốc - Singapore hiện nay. Hai ngoại trưởng cho biết sẽ tận dụng cơ hội để nâng cấp hơn nữa quan hệ theo đường hướng chiến lược mà lãnh đạo hai nước đã đề ra. Trong chuyến thăm Malaysia, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực. Trong chuyến thăm Campuchia, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Sok Chenda Sophea, trong đó hai bên cam kết thúc đẩy quan hệ song phương.

Theo các chuyên gia, việc chọn Đông Nam Á cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho thấy, khu vực này luôn được đặt làm trọng tâm trong chính sách ngoại giao khu vực của Trung Quốc. Quan hệ của Trung Quốc với Singapore, Malaysia và Campuchia duy trì đà tăng trưởng vững chắc. Trung Quốc và Singapore đã thiết lập quan hệ đối tác hướng tới tương lai chất lượng cao toàn diện. Trung Quốc và Malaysia đã đạt được những hiểu biết chung về việc cùng xây dựng một cộng đồng tương lai chung. Trong khi đó, Trung Quốc và Campuchia đang hợp tác để mở ra một kỷ nguyên mới trong việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc - Campuchia chất lượng cao, trình độ cao và tiêu chuẩn cao với một tương lai chung.

Ban Tuyên giáo Trung ương

3. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố tháng 8/2023

Phương Dung (CA TP)

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong tháng 08/2023 cơ bản ổn định. Phạm pháp hình sự xảy ra trong tháng xảy 14 vụ, so với cùng kỳ tháng 7 tăng 03 vụ, gồm: 03 vụ trộm cắp tài sản; 04 vụ cố ý gây thương tích; 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 02 vụ dâm ô với người dưới 16 tuổi; 01 vụ giết người; 03 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; đã điều tra làm rõ 12 vụ, đạt tỷ lệ 85,71%. Phát hiện và xử lý 04 vụ tệ nạn xã hội (giảm 03 vụ), 23 đối tượng vi phạm, xử phạt hành chính 14 đối tượng số tiền 21.300.000 đồng; tai nạn xã hội trong tháng xảy ra 02 vụ (tăng 01 vụ).

Triệt xóa 04 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 01 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; giải tán 01 điểm đá gà nhỏ lẻ tại Ấp 3, xã Nhơn Thạnh. Mời làm việc, cho viết cam kết không tái phạm 02 đối tượng; kiểm tra 49 đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy, kết quả 16 đối tượng dương tính với ma túy và xử phạt 16 đối tượng số tiền 22.500.000 đồng.

Tuần tra khép kín 10 cuộc, giải tán 21 nhóm, 122 đối tượng tụ tập về đêm. Kiểm tra hành chính 52 cơ sở lưu trú, 11 hộ dân; nhắc nhở 18 cơ sở yêu cầu ghi đầy đủ thông tin khách đến lưu trú. Kiểm tra phòng cháy chữa cháy 05 khách sạn, chưa phát hiện vi phạm. Phối hợp kiểm tra 01 cơ sở game bắn cá hoạt động quá giờ quy định; Đội 814-178 thành phố xử lý theo quy định.

Lực lượng Công an đã tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ 83 lượt, qua kiểm tra 746 phương tiện, lập biên bản 98 trường hợp. Tạm giữ: 87 phương tiện, 11 giấy tờ liên quan. Ra quyết định xử phạt 87 trường hợp vi phạm với tổng số tiền là 224.000.000 đồng. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 30 trường hợp. Công an các phường, xã tuần tra giải tỏa, kiểm tra trật tự đô thị 855 lượt, nhắc nhở 1.883 hộ buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Bước vào tháng 9/2023, Công an thành phố tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện và biện pháp thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tăng cường công tác điều tra, khám phá án, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

4. Phòng ngừa tội phạm bắt cóc trẻ em

Thanh Huy (CA TP)

Vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 01 vụ bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi của đối tượng phạm tội hết sức manh động, táo bạo, tinh vi, trắng trợn. Qua nghiên cứu nội dung, tính chất vụ việc trên và các vụ bắt cóc trẻ em nói chung, có thể khái quát một số phương thức, thủ đoạn bọn tội phạm sử dụng để bắt cóc trẻ em, như: (1) Phát hiện trẻ chơi một mình ngoài đường, hay đi cùng cha mẹ ra nơi công

cộng (siêu thị, trường học, bệnh viện...) nhưng thoát ly người lớn (chạy lăng xăng), đối tượng tìm cách tiếp cận, bắt chuyện làm quen rồi dùng những món đồ hấp dẫn trẻ nhỏ như bánh kẹo, đồ chơi, sách truyện để câu như, dụ dỗ trẻ em đi theo chúng. Táo bạo hơn, trong một số trường hợp, chúng có thể sử dụng vũ lực để khống chế, bắt cóc trẻ em. (2) Giả danh người nhà của trẻ, hoặc là người được cha mẹ trẻ nhờ đón, để lừa giáo viên, lừa các cháu học sinh để đưa đi. Đối tượng lợi dụng quen biết với gia đình, với trẻ, đón các cháu trên đường đi học về, rủ đi chơi, xin đi nhờ... rồi bắt cóc tống tiền hoặc cướp tài sản (nếu thấy trẻ mang tài sản có giá trị). (3) Đóng giả làm y tá, bác sĩ hoặc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân để lân la làm quen với sản phụ tại các bệnh viện, rồi lợi dụng sơ hở để bắt cóc trẻ sơ sinh. Có trường hợp chúng giả danh thân nhân sản phụ, ngang nhiên đón trẻ sơ sinh từ tay y tá rồi bế đi. (4) Lợi dụng quan hệ quen biết hoặc lòng tốt của người dân, đối tượng tạo hoàn cảnh khó khăn để xin ngủ nhờ, rồi nhân lúc người nhà đang say giấc, chúng ra tay bắt cóc hoặc cướp luôn đứa trẻ rồi tẩu thoát. (5) Theo dõi những phụ nữ chở con nhỏ đi trên đường, không đeo đai an toàn, đối tượng chủ động va quẹt xe vào họ gây tai nạn; đồng bọn của chúng giả vờ là người đi đường tốt bụng bế đứa trẻ lên rồi phóng đi. (6) Bắt cóc chính con, em, cháu ruột của mình để tống tiền người thân. (7) Trẻ em bị lạc bố mẹ, lạc đường về nhà đứng khóc tại vỉa hè, đường sá, đối tượng đến dỗ dành, tỏ ra đáng tin cậy rồi đưa các cháu đi. (8) Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của một số trẻ em (đi ăn xin, bán vé số, đánh giày...) để dụ dỗ, lừa gạt hoặc dùng vũ lực bắt đi. (9) Kết bạn với trẻ qua mạng xã hội rồi rủ rê đi chơi, ăn uống, xem phim... với chúng để bắt cóc.

Phụ huynh cần giáo dục con em mình các kỹ năng sống cần thiết, như: dạy trẻ biết “*những người lạ có thể tin tưởng*”, gồm: thầy cô giáo, chú công an, chú bộ đội, bác bảo vệ cơ quan, nhà trường (đặc điểm chung là họ thường mặc quần áo đồng phục - cần giới thiệu với trẻ về những loại đồng phục phổ biến), với những người này, khi gặp tình huống nguy hiểm, trẻ có thể trông cậy, nhờ vả. Dạy trẻ nhớ thuộc lòng họ tên, số máy điện thoại của cha mẹ, địa chỉ nhà của mình, nghề nghiệp của cha mẹ, nhưng phải giữ bí mật những thông tin này, chỉ nói với người thân quen hoặc “*những người lạ có thể tin tưởng*”. Dạy trẻ không được nói chuyện hay đi theo người lạ, nếu có ai đó không quen biết mà tiếp cận, tìm cách hỏi chuyện, cho quà, phải chạy trốn ngay lập tức và kể lại sự việc cho cha mẹ. Dạy trẻ không được nhận bất cứ đồ vật (bánh kẹo, nước uống, đồ chơi...) của người lạ. Dạy trẻ không được đăng công khai những thông tin cá nhân lên mạng xã hội như họ tên đầy đủ, tên của những thành viên trong gia đình, số điện thoại, địa chỉ hoặc trường học của mình, anh, chị, em mình. Dạy trẻ không được tự ý mở cửa cho người lạ vào nhà. Dạy trẻ khi tham gia các hoạt động cộng đồng như đi dã ngoại, tham quan, du lịch theo đoàn... cần tuân thủ theo quy định của người phụ trách, tuyệt đối không tách đoàn, không chạy lăng xăng dẫn đến bị lạc. Trong trường hợp bị kẻ xấu dùng vũ lực để kéo, dắt, lôi đi phải kêu gào, khóc thật to để gây sự chú ý của những người xung quanh.

Đối với trẻ sơ sinh hoặc trẻ dưới 06 tuổi, phụ huynh nên trông trẻ cẩn thận, tránh để trẻ tự ý ra ngoài mà không có sự giám sát của người thân. Cố gắng sắp xếp công việc để đưa đón trẻ đúng giờ. Tuyệt đối không đưa lên mạng xã hội những thông tin cá nhân của trẻ, trường, lớp nơi con học hay những hình ảnh có tính chất khoe khoang sự giàu có, khá giả của gia đình. Trong trường hợp trẻ bị bắt cóc, cha mẹ cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất. Phải hợp tác chặt chẽ với cơ quan công an, không được tự ý làm bất cứ điều gì ngoài chỉ đạo, hướng dẫn của lực lượng công an.